
- 1 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งท่ี 3/2567 เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ครั้งที ่3/2567 

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมพยัคฆา ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 5 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพล ทวีนันท์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 10 

5. รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์   กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์จารุวรรณ คำพา  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา    กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน แก่นค้างพลู ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์ประจำ  กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์กลุ่มผู้สอน  กรรมการ 

รายวิชาทางคลินิก  15 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์กลุ่มผู้สอน กรรมการ 
                                                               รายวชิาทางปรีคลินิก    
10. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม   ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 20 

1. รองศาสตราจารย์สรรเพชญ อังกิตติตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 
2. นางวีณา รองเมือง    หัวหน้าภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่ 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.10 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ตามลำดับ ดังนี้ 25 

 
วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 

 1) การขอกรอบอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2568  
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกำหนดการขอกรอบอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2568 30 

โดยต้องส่งข้อมูลการขอกรอบอัตรากำลัง ให้มหาวิทยาลัยภายในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 
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 2) การจัดทำแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2568  
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกำหนดการจัดทำแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการ 

ปีงบประมาณ 2568 โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน 2567 และในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2567 
จะต้องส่งแผนดังกล่าวให้มหาวิทยาลัย เพ่ือใชใ้นปีงบประมาณ 2568 ต่อไป 

 3) กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 5 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ซึ่งจะจัดในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นแบบออนไซต์ โดยเป็นกิจกรรม
ต่อเนื่องจากการรายงานสหกิจศึกษาในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567  ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศได้เชิญวิทยากรจาก  
สัตวแพทย์สภา และจากสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT) มาให้ข้อมูลแก่นักศึกษา
ที่จะสำเร็จการศึกษาในช่วงเช้า ในช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ และในช่วงเย็นเป็นงานเลี้ยง จัดขึ้นที่โรงแรม10 

บายาสิตา จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 
 4) กำหนดการสัมมนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
สัมมนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 โดยจะมีกิจกรรมเพ่ิมพูนทักษะ องค์ความรู้แกบุ่คลากร ในการใช้ 
AI ช่วยในการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงาน ในวันที่ 4 และวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 ในส่วนการสัมมนานอก15 

สถานที่จัดขึ้น ณ จังหวัดระยอง ในวันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยมอบหมายให้งานบริหารและธุรการจัดทำ
กำหนดการให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง 

 5) กำหนดการวันครบรอบสถาปนาคณะ ประจำปี 2567 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการกำหนดการวันสถาปนาคณะ ประจำปี 2567 

ซึ่งจะจัดในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยคณะจะตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการต่อไป 20 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
1.2 สรุปรายงานค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
ประจำปงีบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประชุม  25 

https://kku.world/qlyp8  ดังนี้ 
1. เงินทุนสำรองสะสมของคณะ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 จำนวน 63,619,051.08 บาท  

ซึ่งลดลงจากในรอบเดือนที่ผ่านมา จำนวน 12,688,658.80 บาท เนื่องจากภารกิจด้านการเงินและบัญชี แจ้งว่าได้มี
การปรับปรุงบัญชีตามเงื่อนไขของกองคลัง 

2. รายได้ของคณะ จำนวน 50,949.00 บาท เมื่อรวมรายได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 30 

2567  มีรายได้ทั้งสิ้น 2,533,500.39 บาท                
     3. รายได้โรงพยาบาลสัตว์ 5,800,309.00 บาท เมื่อรวมรายได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566  

- กุมภาพันธ์ 2567 มีรายได้ทั้งสิ้น 28,317,829.33 บาท 
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     4. งบประมาณท่ีตั้งไว้ของคณะ 46,947,191 บาท เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น  10,672,241.86 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 22.61 

     5. งบประมาณท่ีตั้งไว้ของ รพ.สัตว์ 55,273,355 บาท เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น 16,065,536 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 29.07  

  มติที่ประชุม รับทราบ 5 

 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
  ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 
ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 
https://kku.world/00xir ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แก้ไขดังนี้ 10 

 หน้า 5 บรรทัดที่ 30 ตัดข้อมูลฝ่ายอำนวยการและฝ่ายการตลาดในผังโครงสร้างการบริหารงานร้าน 
                               เวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์  
 หน้า 9 บรรทัดที่ 3 แก้ไข เครื่องลุ เป็น เครื่องละ 
 มติที่ประชุม เมื่อแก้ไขรายงานการประชุมตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงาน

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 15 

 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 โครงการควบคุมประชากรสุนัขในจังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  ประธานได้ขอสืบเนื่องเก่ียวกับโครงการควบคุมประชากรสุนัขในจังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีข้อซักถามเก่ียวกับการนำสุนัขจากภายนอกเข้ามาพักใน20 

โรงเรือนสุนัข โดยที่คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ไม่ทราบเรื่อง และต่อมาทราบว่าเป็นสุนัขจากโครงการ
ควบคุมประชากรสุนัขฯ ทั้งนี้ ประธานแจ้งว่าได้กำชับไม่ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย (สำนักงานอธิการบดี) นำสุนัข
เข้าพักในโรงเรือนอีก หากมีความจำเป็นต้องเข้าพักให้ดำเนินการตาม SOP ต่อไป 
  ในอีกประเด็นหนึ่งทีมี่บุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณคอกสัตว์ ได้ประสานกับโรงแรมบายาสิตาให้แจ้ง
แก่ผู้เข้าพักว่า ห้ามเข้าคอกสัตว์ เนื่องจากเป็นสถานที่เก่ียวกับการเรียนการสอน และได้จัดทำป้ายห้ามเข้าคอกสัตว์25 

เรียบร้อยแล้ว โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนวิชาการกำกับดูแลต่อไป  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 30 
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 3.2 การติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ของกรรมการในส่วนของผู้แทนหัวหน้า
สาขาวิชาและผู้ทรงคุณวุฒิ 
  1) แนวทางการสื่อสารกับบุคลากร และการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 
   ยังไม่มีความคืบหน้าการการประชุมครั้งท่ีผ่านมา  
  2) แผนพัฒนาอาจารย์ 5 

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จะมีการอบรม AUN-QA ให้แก่กรรมการ 
บริหารหลักสูตร กรรมการวิชาการ และตัวแทนจากกลุ่มวิชา ในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567 โดยจะทำ Workshop เพ่ือหา 
Gap Analysis รวมถึงการวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อหาแนวทางในการเขียน PLO และ CLO ต่อไป 
   รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการสัมมนาคณะ 
ที่จะจัดภาคทฤษฎีในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 วิทยากรจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการนำ AI มาใช้ในการเรียนการ10 

สอนและการปฏิบัติงาน ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในแผนพัฒนาอาจารย์ด้วย 
   ในการนี้ รองศาสตราจารย์จารุวรรณ คำพา ได้เสนอให้ทำปฏิทินกิจกรรมการพัฒนาอาจารย์
เพ่ือให้อาจารย์ในคณะได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้า 
  3) การทำข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศและหน่วยงานภายนอก 
   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากการตรวจสอบข้อมูลกับ15 

มหาวิทยาลัย พบว่ามี MOU ที่ยังมีผลบังคับใช้ จำนวน 5 สถาบัน ได้แก่ 1) Southwest University 2) Rakuno 
Gakuen University 3) Swedish university of agricultural sciences 4) Nippon veterinary and life 
science university  และ 5) Norwegian Veterinary Institute  
    ในส่วนของ MOU ที่เพ่ิงลงนาม 1 สถาบัน ได้แก่ University of Miyasaki และกำลังรอ
ลงนามกับ Yunnan Agricultural University, P.R. China อีก 1 สถาบัน 20 

              ทั้งนี้ เนื่องจากเพ่ิงเข้ารับตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กอปรกับนักวิเทศ
สัมพันธ์ของคณะอยู่ในระหว่างการคัดเลือก การดำเนินงานต่างๆ จึงยังไม่มีความคล่องตัว หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
  4) ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และแผนงานที่ช่วยจัดการทุนวิจัย และกลไกสนับสนุนการวิจัย 
   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่างบประมาณจากแหล่งทุน25 

ภายนอกเป็น OKRs ที่คณะรับมาจากมหาวิทยาลัย โดยต้องหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกไม่ต่ำกว่า 5.5 ล้านบาท 
จึงเป็นประเด็นที่คณะต้องจัดทำแผนในการลดความเสี่ยง เป็นผลให้มีงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกแล้ว
ประมาณ 6 ล้านบาท ในส่วนของทิศทางการวิจัย คณะกรรมการกองทุนวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการคณะสัตว
แพทยศาสตร์ จะมีการประชุมเพ่ือหารือกันอีกครั้งหนึ่ง 
  5) การจัดทำงบประมาณให้เหมาะสมกับรายรับ และแผนการเพิ่มรายรับของคณะ 30 

   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบวา่คณะมีแผนในการเพ่ิมรายรับของคณะ ตามพันธกิจต่างๆ ดังนี้ 
   1. ด้านการเรียนการสอน ที่ประชุมได้มีมติให้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาจาก 
35,000 บาท เป็น 42,500 บาท คิดเป็นงบประมาณเพ่ิมข้ึนจำนวน 1.2 ล้านบาทต่อปี 
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   2. ด้านการวิจัย ได้รับ OKRs จากมหาวิทยาลัยในการหาแหล่งทุนจากภายนอกไม่ต่ำกว่า 
5.5 ล้านบาท 
   3. ด้านการบริการวิชาการ ได้มีการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ให้สามารถจัดการศึกษาของตนเองได้ตามความสนใจและศักยภาพเพ่ือมุ่งพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ทั้ง
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการสมัยใหม่ สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและด้านอ่ืน ๆ 5 

โดยมีเป้าหมายประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี 
   4. ด้านการบริการสุขภาพสัตว์ มีเป้าหมายจะเพ่ิมรายได้ของโรงพยาบาลสัตว์ไปสู่ 69 ล้านบาท 
   5. ด้านบริหารจัดการองค์กร อยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างร้านเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
สำหรับสัตว์ให้อยู่ภายใต้กองบริหารงานคณะ ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมเข้ามาในระบบจำนวนประมาณ 12 ล้านบาทต่อปี 
  6) การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 10 

   รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษาแจ้งว่าอยู่ในระหว่างการประชุมเพ่ือกำหนดแนว
ทางการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์กับสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ที่จะรับตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม 
2567 
  7) สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ 
   ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ได้บันทึกข้อมูลกรรมการต่างๆ 15 

ตามคำสั่งที่คณะแต่งตั้งได้ประมาณร้อยละ 70 แล้ว  
  มติที่ประชุม รับทราบ   
  
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ร่างคำขอกรอบอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2568 20 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างคำขอกรอบ
อัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2568 โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ส่งกรอบอัตรากำลัง ภายในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 
ซึ่งคณะได้เสนอขอกรอบอัตรากำลังในแต่ละหน่วยงาน รวมจำนวน 26 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
การประชุม https://kku.world/jdgc4 
  1) กลุ่มสาขาวิชา ขอกำหนดกรอบอัตรากำลัง  จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 25 

ลำดับ ตำแหน่ง คุณวุฒิ จำนวนอัตรา 

1 อาจารย์  ปริญญาเอก 10 

 
  2) กองบริหารงานคณะ ขอกำหนดกรอบอัตรากำลัง  จำนวน 1 อัตรา  

ลำดับ ตำแหน่ง คุณวุฒิ จำนวนอัตรา 

1 นักสารสนเทศ ปริญญาตรี 1 
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  3) โรงพยาบาลสัตว์ ขอกำหนดกรอบอัตรากำลัง ดังนี้ 

ลำดับ ตำแหน่ง คุณวุฒิ จำนวนอัตรา 

1 นักวิชาการพัสดุ  ปริญญาตรี 2 

2 
พนักงานวิทยาศาสตร์ 
(ผู้ช่วยสัตวแพทย์)  

ปวส. 
12 

3 พนักงานเวชสถิติ ปวส. 2 

4 พนักงานการเงินและบัญชี ปวส. 1 

5 นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี 1 

6 เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ มัธยมปลาย 1 

7 นักจัดการงานทั่วไป ปริญญาตรี 1 

8 พนักงานธุรการ ปวส. 1 

9 สัตวแพทย์  สพ.บ. 2 

 
  ทั้งนี้ การขอกำหนดตำแหน่งของกลุ่มสาขาวิชาและกองบริหารงานคณะ เป็นไปตามแผนกรอบอัตรากำลัง
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2567-2570 อยู่แล้ว    
  ที่ประชุมได้สอบถามถึงการขอขยายกรอบอัตรากำลังของบุคลากรสายวิชาการ ตามที่คณะกรรมการ5 

อัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการเสนอให้คณะยื่นขอขยายกรอบอัตรากำลังไปยังมหาวิทยาลัย เนื่องจากข้อมูลที่มหาวิทยาลัย
ใช้พิจารณากรอบอัตรากำลังของคณะสัตวแพทยศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ข้อมูล FTES, ข้อมูลจำนวนงบประมาณ
วิจัยจากหน่วยงานภายนอก, และข้อมูลรายได้จากการบริการวิชาการ โดยเฉพาะข้อมูล FTES ซึ่งคณะได้ปิดรับ
นักศึกษาโครงการพิเศษตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้ข้อมูลกับท่ีประชุมว่า ได้ร่างเหตุผลในการขอขยายกรอบอัตรากำลัง10 

เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยแล้ว โดยให้เหตุผลหลักจากการข้อมูล FTES ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลข้างต้น  
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/q9z6k  
  มติที่ประชุม เห็นชอบการขอกรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2568 
 
 4.2 การทบทวนมติคณะกรรมการประจำคณะ เรื่อง การเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี 15 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
  ประธานให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการ
ประจำคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2566 เรื่อง การเพ่ิมค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร
สัตวแพทยศาตรบัณฑิต โดยที่ประชุมได้มีมติให้ปรับเพ่ิมค่าธรรมเนียมการศึกษาจากภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
เป็น 40,000 บาท นั้น แต่เนื่องจากคณะจะมีการขอขยายกรอบอัตรากำลังไปยังมหาวิทยาลัย เพ่ือทดแทนบุคลากรสาย20 

วิชาการที่จะทยอยเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2567-2572 จำนวน 41 อัตรา ดังนัน้ คณะจึงต้องมีงบประมาณ
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เพ่ือรองรับการจ้างบุคลากรสายวิชาการที่บรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยก่อน โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ   
6-12 เดือนในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานงบประมาณเงินแผ่นดิน  ทั้งนี้ คาดการณ์ว่ามหาวิทยาลัยจะจัดสรร
กรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการให้แก่คณะประมาณปีละ 5 อัตรา ดังนั้น จะต้องใช้เงินรายได้เพ่ือจ้างบุคลากรสาย
วิชาการในอัตราละ 37,500 บาทต่อเดือน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000 บาทต่อปี 
  จะเห็นว่างบประมาณที่จะได้รับเพ่ิมจากการขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 12/2566 5 

ภาคการศึกษาละ 40,000 บาทต่อคน มีเพียงปีละ 800,000 บาท ซ่ึงไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินเดือนให้อาจารย์ทั้ง 5 อัตรา 
ดังกล่าว 
  ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมทบทวนมติการเพ่ิมค่าธรรมเนียมการศึกษา จาก 35,000 บาทต่อภาคการศึกษา  
เป็น 45,000 บาท ซ่ึงคณะจะมีรายรับเพิ่มเป็น 1,600,000 บาทต่อปี ทั้งนี ้คณะยังต้องเตรียมงบประมาณเพ่ือสมทบ
กองทุนเงินชดเชยของบุคลากรที่เกษียณอายุราชการในรุ่นต่อๆ ไปด้วยจำนวนประมาณคนละ 1,000,000 บาท 10 

  ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา ได้อภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  1. คณะยังไม่มีแผนพัฒนาการเรียนการสอนจากการเพ่ิมค่าธรรมเนียมการศึกษาจาก  
ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท เป็น 40,000 บาท  
  2. ต้องการให้คงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามมติที่ประชุมเม่ือครั้งที่ 12/2566 โดยยังไม่ควร
เพ่ิมค่าธรรมเนียมจาก 40,000 บาท เป็น 45,000 บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นด้านงบประมาณ  15 

ก็สามารถขอต้องปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาไดใ้นอนาคต 
  3. ต้องการให้คณะหารายได้จากแหล่งอ่ืนๆ ตลอดจนการใช้เงินสำรองสะสมของคณะ   เพ่ือเป็น 
ค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากร  
  ทั้งนี้ ประธานได้ให้ข้อมูลว่า การขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่
มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้คณะต่างๆ ได้พิจารณาปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ20 

และการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ ซึ่งหากคณะได้มีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ในครั้งต่อไป
จะปรับขึ้นได้อีกไม่เกินร้อยละ 15 อีกทั้งคณะไม่สามารถใช้เงินสำรองสะสมมาเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรได้ 
  เมื่อได้อภิปรายเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติ ดังนี้ 
  มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการทบทวนมติคณะกรรมการประจำคณะ โดยปรับอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาจาก 40,000 บาท ต่อภาคการศึกษา เป็น 42,500 บาท ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ25 

และผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา ขอให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมว่า ไม่เห็นชอบในการทบทวนมติดังกล่าว 
 
 4.3 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับศาสตราจารย์ของรองศาสตราจารย์สิริขจร ตังควัฒนา 
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ในระดับศาสตราจารย์ของรองศาสตราจารย์สิริขจร ตังควัฒนา อาจารย์จากกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา ซึ่งต้องพิจารณาใน 2 30 

ประเด็น คือ การพิจารณาค่างานว่าเพียงพอที่จะขอตำแหน่งหรือไม่ และพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่จะพิจารณา
ผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ รองคณบดีฝ่ายวชิาการได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ผลงานของรองศาสตราจารย์สิริขจร ตังควัฒนา ที่ใช้
ประกอบการขอกำหนดตำแหนง่ศาสตราจารย์มีจำนวน 17 เรือ่ง ซึ่งมีผลงานที่เป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) เกินเกณฑ์ข้ันต่ำที่กำหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
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ประกอบการประชุม https://kku.world/jf3dp ทั้งนี้ คณะกรรมการวิชาการได้พิจารณาผลงานพร้อมทั้งแบบ 
ก.พ.ว.มข. 03 เป็นเบื้องต้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปริมาณงานว่าสมควรกำหนดตำแหน่งในระดับศาสตราจารย์
หรือไม ่ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานของรองศาสตราจารย์สิริขจร ตังควัฒนา มคีวามเหมาะสมที่จะขอกำหนด
ตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพยาธิชีววิทยา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
https://kku.world/39zn5  https://kku.world/68ml6  https://kku.world/dd03a และ https://kku.world/faerx  5 

     ในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิที่จะพิจารณาคุณภาพของผลงาน ที่ประชุมได้เสนอให้ตัดรายชื่อในลำดับ 8 
และลำดับที่ 9 จากจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 12 ท่าน ให้เหลือเพียง 10 ท่าน เนื่องจากเคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
นอกจากนั้น ที่ประชุมยังมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้นิพนธ์ร่วม (Co-Author) ทั้ง
ในงานวิจัยที่กำลังดำเนินการ และงานวิจัยที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเพ่ิมเติมด้วย 
    มติที่ประชุม เห็นชอบการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับศาสตราจารย์ของ 10 

รองศาสตราจารย์สิริขจร ตังควัฒนา 
 
 4.4 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การจัดการศึกษาตลอดชีวิต คณะสัตวแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 

เรื่อง การจัดการศึกษาตลอดชีวิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่
ส่งเสริมให้มีการศึกษาตลอดชีวิตในหลายๆ หลักสูตร คณะจึงได้มีคำสั่งที่ 242/2566 ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2566 
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษารูปแบบ ระเบียบ แนวทางการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 2 ฉบับ คือ 
  1) ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การจัดการศึกษาตลอดชีวิต คณะสัตวแพทยศาสตร์  20 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/06svf  
  2) ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตลอดชีวิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/cbe9n  
  ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าร่างประกาศดังกล่าวเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่
จะเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถจัดการศึกษาของตนเองได้ตามความสนใจและศักยภาพเพ่ือมุ่งพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ 25 

ทั้งความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการสมัยใหม่ สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและด้านอ่ืน ๆ 
ผ่านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญด้านการปรับเปลี่ยนการศึกษา (KKU Education 
Transformation) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  มติที่ประชุม เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 2 ฉบับ โดยให้ฝ่ายเลขานุการ 
 ตรวจสอบการพิสูจน์อักษรให้เรียบร้อย ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป  30 
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 4.5 รับรองผลการเรียน รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการเรียน รายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566  ของนกัศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 6 จำนวน 
11 รายวิชา ทั้งนักศึกษาโครงการปกติและนักศึกษาโครงการพิเศษ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
https://kku.world/dlvlb และ https://kku.world/0q3gc  ดังนี้ 5 

ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 

1 710 642 Pre-Cooperative Ed. In Ruminants  

2 710 643 Pre-Cooperative Ed. In Poultry  

3 710 644 Pre-Cooperative Ed. In  Swine   

4 710 645 Pre-Cooperative Ed. In  Horse   

5 710 646 Pre-Cooperative Ed. In  Aquatic Animals  

6 710 647 Pre-Cooperative Ed. In  Vet. Public  

7 710 648 Pre-Cooperative Ed. In  Wild & Exotic  

8 710 649 Pre-Cooperative Ed. In  Diagnostic Tech. 

9 710 650 Pre-Cooper. Ed. In  Small Animal Sur.  

10 710 651 Pre-Cooper. Ed. In  Small Animal Med.  

11 710 652 Pre-Cooper. Ed. In. Animal Reproduction  

   มติที่ประชุม รับรองผลการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 
  
 4.6 การขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้นในระดับชํานาญการของบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 2 ราย 
  ประธานให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งที่
สูงขึ้นในระดับชำนาญการของบุคลากรสายสนับสนุน ที่ผ่านการพิจารณาค่างาน ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร10 

บุคคลประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11/2560 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์   
มีบุคลากรระดับปฏิบัติการที่ประเมินค่างานผ่านในระดับชำนาญการตามประกาศฉบับดังกล่าว จำนวน 6 ราย คือ 
  1. นายจิรศักดิ์ คล่องแคล้ว ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ 
  2. นางสาวภัทรอนงค์ บุพตา ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ 
  3. นายสัตวแพทย์ศิวายุ รัตนะกนกชัย ตำแหน่ง สัตวแพทย์ 15 

  4. นายสัตวแพทย์พหลยุทธ์ โสรเนตร ตำแหน่ง สัตวแพทย์ 
  5. นายสัตวแพทย์อวิรุธ วิชัยวงศ์ ตำแหน่ง สัตวแพทย์ 
  6. สัตวแพทย์หญิงนิธิวดี เลิศอิทธิกุล ตำแหน่ง สัตวแพทย์ 
  แต่เนื่องจากมีบุคลากรในลำดับที่ 1-2 เท่านั้น ที่สามารถส่งผลงานประกอบการขอกำหนดตำแหน่ง
ชำนาญการภายในระยะเวลาที่กำหนด ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาผลงานในระดับคณะประเมินผลงานผ่านในระดับ ดี  20 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/r07xc  ดังนี้ 
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  1. นายจิรศักดิ์ คล่องแคล้ว มีผลงานคือ 
   1) คู่มือปฏิบัติงาน : คู่มือปฏิบัติงานแบคทีเรียทางสัตวแพทย์ 
   2) ผลงานเชิงวิเคราะห์: อัตราการตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจทางคลินิกในสุนัข 
             และแมว และรูปแบบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรีย 
             ที่แยกได ้ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  5 

             มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปี 2565 - 2566 
  โดยมีเอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ คือ https://kku.world/9fupa และ 
https://kku.world/w2m1s  
  2. นางสาวภัทรอนงค์ บุพตา มีผลงานคือ 
   1) คู่มือปฏิบัติงาน : คู่มือปฏิบัติงานโลหิตวิทยาทางสัตวแพทย์ 10 

   2) ผลงานเชิงวิเคราะห์: การวิเคราะห์เปรียบเทียบการนับจำนวนเม็ดเลือดขาวในสุนัขและ
             แมวที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำที่นับด้วยเครื่องนับเม็ดเลือด 
             อัตโนมัติเทียบกับการนับด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
  โดยมีเอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ คือ https://kku.world/xqo6z และ 
https://kku.world/hqwso 15 

  เนื่องจากที่ประชุมมีข้อสอบถามเก่ียวกับขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น จึงได้เชิญนางวีณา 
รองเมือง หัวหน้าภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่มาให้ข้อมูลเพ่ิมเติม โดยตามประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคลประจำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11/2560 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 16.2 (2) ได้กำหนดว่า ให้คณะกรรมการ
ประจำส่วนงานทำหน้าที่ตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตลอดจนผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพของผู้กำหนดตำแหน่งสูงขึ้นให้ถูกต้องครบถ้วน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน20 

ตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน 
ตามแบบประเมินแนบท้ายประกาศ 
  ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของบุคลากรทั้ง 2 ราย คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ ต้องให้ความเห็นที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผดิชอบและผลงานในสาขาวชิาชพี ตามเอกสารหมายเลข 4 และคณะกรรมการประจำส่วนงาน
ให้คะแนนตามเอกสารหมายเลข 8 ของประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคลประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 25 

11/2561 
  ในการนี้ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้น ได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่าบุคลากรทั้ง 2 รายมีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ บุคลากรทั้ง 2 รายได้ผ่านการประเมินค่างาน และคณะกรรมการพิจารณาผลงานในระดับคณะ 
ประเมินผลงานผ่านในระดับ ดี ตามประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคลประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11/2561 30 

เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพของผู้กำหนดตำแหน่งที่
สูงขึ้นตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/o5y83  
  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้บุคลากรทั้ง 2 ราย สามารถขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับชำนาญการได้ 
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 4.7 การขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาและขออนุมัติขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
  ประธานให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์
เพ่ือการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาและหน่วยงานในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ขอเสนอรายการครุภัณฑ์โดยใช้
งบประมาณกลางปี ปีงบประมาณ 2567 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารคณะได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าสามารถใช้งบประมาณ5 

ปกติในการจัดซื้อได้ โดยไม่จำเป็นต้องขอตั้งงบประมาณกลางปี จำนวน 9 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 618,660 บาท ดังนี้ 
 
 
 
 10 

 
 
 
  ทั้งนี้ ในการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอนดังกล่าว จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
(ตัดโอนงบประมาณ) ในหมวดงบประมาณ 62207 แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์   ในรายการ15 

เครื่องปรับอากาศทดแทน ซึ่งมีงบประมาณในแผนงานจำนวน 1,000,000 บาท โดยขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
(ตัดโอนงบประมาณ) ไปจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนดังกล่าว จำนวน 618,660 บาท คงเหลืองบประมาณสำหรบั
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศทดแทน จำนวน 381,340 บาท 
  มติที่ประชุม เห็นชอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทน จำนวน 9 รายการและเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณดังกล่าว 20 

 
 4.8 การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณของฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ขอถอนวาระนี้ออกจากการประชุม 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 25 

 4.9 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการขายฝากร้านเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สําหรับสัตว์ 
  ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะขอถอนวาระนี้ออกจากการประชุม  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.10 ร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์สนับสนุนงบประมาณการพัฒนา30 

บุคลากรจากงบประมาณเงินรายได้คณะ 
  ประธานให้ผู้อำนวยการกองบรหิารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาบุคลากรจากงบประมาณเงินรายได้คณะ ซึ่งในคราวประชุม
ครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้เสนอให้แก้ไขงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในส่วนของสายสนับสนุนทั่วไป โดย



- 12 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งท่ี 3/2567 เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 

ให้แยกกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการออกจากกัน และให้เพ่ิมข้อ 5.4 นักวิชาการ
วิทยาศาสตร์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการเกษตร หรือตำแหน่งอ่ืนที่เป็นวิชาชีพเฉพาะ กำหนดวงเงินสนับสนุน
เพ่ือเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา รวมถึงการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เป็นปีละไม่เกิน 10,000 บาท โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/jtjyp  
  มติที่ประชุม เห็นชอบ 5 

 
 4.11 แนวปฏิบัติในการจัดสอบนอกตาราง 
  ประธานให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์กลุ่มผู้สอนรายวิชาทาง
คลินิก หารือในที่ประชุมกรณีแนวปฏิบัติในการจัดสอบนอกตารางโดยสืบเนื่องจากตนเองได้กำหนดให้นักศึกษาสอบ
นอกตารางในวันหยุดราชการ ตามประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 28/2566 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 จึงได้10 

ประสานกับนายอัมพร ไกรษรศรี เพ่ือให้มาเปิดห้องสอบ แต่นายอัมพร ไกรษรศรี แจ้งให้ตนมารับกุญแจเพ่ือนำไปเปิด
ห้องสอบเอง ตนเห็นว่าควรเป็นหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนในการเปิดห้องสอบดังกล่าว ไม่ใช่หน้าที่ของอาจารย์
ผู้สอนที่ต้องมาเปิดห้อง รวมถึงการรับผิดชอบในกรณอุีปกรณป์ระจำห้องเรียนเกิดความเสียหาย จึงได้ประสานกับผู้อำนวยการ
กองบริหารงานคณะเพ่ือแจ้งปัญหาให้ทราบ และหากมีการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตนก็ยินดีเป็น
เจ้าของเรื่องให้ ซึ่งผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะได้ประสานไปยังนายอัมพร ไกรษรศรี ทราบว่าวันดังกล่าวเป็น15 

วันหยุดราชการ และตนเองมีภารกิจจึงไม่สามารถมาเปิดห้องสอบได้ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ จึงได้ประสานไป
ยังบุคลากรท่านอ่ืนให้มาปฏิบัติงานแทนนายอัมพร ไกรษรศรี  
  ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ได้นำกรณีดังกล่าวเข้าหารือกับหัวหน้าภารกิจด้าน
หลักสูตรและจัดการศึกษา ในกิจกรรม Monday morning talk เพ่ือทราบแนวปฏิบัติ ได้ข้อมูลว่าหากเป็นการสอบ
นอกตาราง ผู้คุมสอบจะเป็นผู้เปิด-ปิดห้องสอบเอง โดยมาขอกุญแจจากภารกิจด้านอาคารสถานที่ ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่20 

เกิดปัญหาแต่อย่างใด เนื่องจากผู้คุมสอบจะเป็นบุคลากรสายสนับสนุน แต่ในกรณีของผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุนนั้น 
เป็นผู้คุมสอบเอง จึงเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น 
  ที่ประชุมจึงมีความเห็นว่า บุคลากรในคณะซึ่งปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆกันไป แต่ต้องมีการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ดังนั้น จึงควรมีความยืดหยุ่น ผ่อนปรน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ก็จะเกิดภาพลักษณ์ท่ีดี ความผูกพันต่อองค์กร
ในระยะยาวต่อไป 25 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 5.1 การรับรองผลการเรียน รายวิชาวิทยานิพนธ์ของนายเอกชัย ทองคำ 
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เสนอให้ที่ประชุมรับรองผลการเรียนรายวิชา  30 

VM009007 ดุษฏีนิพนธ์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 ของนายเอกชัย ทองคำ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบ 1.2 (นานาชาติ) รหัสนักศึกษา 637180001-9  
โดยมีจำนวนหน่วยกิตท้ังสิ้น 72 หน่วยกิต ผ่านแล้ว 61 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน 11 หน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตท่ีผ่าน 11 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/tzcq1  
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  มติที่ประชุม รับรองผลการเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ของนายเอกชัย ทองคำ 
 
 5.2 การรับรองผลการเรียน รายวิชาดุษฎีนิพนธ์ของนายศิวายุ รัตนกนกชัย 
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เสนอให้ที่ประชุมรับรองผลการเรียนรายวิชา  
VM009007 ดุษฏีนิพนธ ์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 ของนายศวิายุ รตันกนกชยั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 5 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบ 1.2 (นานาชาติ) รหัสนักศึกษา 607180005-3  
โดยมีจำนวนหน่วยกิตท้ังสิ้น 72 หน่วยกิต ผ่านแล้ว 70 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน 2 หน่วยกิต จำนวน
หน่วยกิตท่ีผ่าน 2 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม  https://kku.world/3csnh 
  มติที่ประชุม รับรองผลการเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ของนายศิวายุ รัตนกนกชัย 
 10 

 5.3 ร่างบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ  
College of Veterinary Medicine, Yunnan Agricultural University, P.R. China 
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงทาง
วิชาการ (MOA) ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ College of Veterinary Medicine, 
Yunnan Agricultural University, P.R. China ซึ่งคู่ความร่วมมือได้ร่างให้คณะสัตวแพทยศาสตร์พิจารณา ทั้งนี้ 15 

เมื่อคณะพิจารณาแล้ว จะได้ส่งให้กองการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีการลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการอย่างเป็นทางการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม  
https://kku.world/e3ob4 
  ในการนี้รองศาสตราจารย์จารุวรรณ คำพา ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา ได้สอบถามว่าในบันทึกข้อตกลงจะ
สามารถเพ่ิมภาษาไทยด้วยได้หรือไม่ เนื่องจากบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีฉบับภาษาจีนด้วย ซึ่งประธานแจ้งว่าเป็น20 

แนวปฏิบัติของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่การกระทำใดๆ ต้องผ่านความเห็นชอบของพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศจีนทุกครั้ง จึงต้องมีการกำหนดบันทึกข้อตกลงให้เป็นภาษาจีนด้วย 
  มติที่ประชุม เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ 
 
 5.4 แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 638/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุน25 

ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฉบับที่ 638/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์  
เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินจากกองทุนดังกล่าว มีความยืดหยุ่น ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษามากยิ่งขึ้น ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  1. เงินสบทบในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรของคณะในวิชาปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ ปริญญา30 

นิพนธ์ หรือการวิจัยทางสัตวแพทย์ 1 และ 2 จำนวน 10,000 บาทต่อทุน แก้ไขเป็น จำนวนไม่เกิน 20,000 บาทต่อทุน 
  2.  เงินรางวัลสำหรับผลงานวจิัยในวิชาปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ หรือการวิจัยทาง
สัตวแพทย์ 1 และ 2 ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ แก้ไขเป็น เงินรางวัลสำหรับ
ผลงานวิจัยในวิชาปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ หรือการวิจัยทางสัตวแพทย์ 1 และ 2  
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  ทั้งนี้ หากที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จะได้เสนอให้คณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุพิจารณาต่อไป 
เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุแล้ว จะได้มาแก้ไขประกาศของคณะ ฉบับที่ 8/2565 
เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ให้สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยที่แก้ไขอีกครั้งหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 
https://kku.world/ayh2x  5 

  มติที่ประชุม เห็นชอบในการแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 638/2565 
 
 5.5 ปัญหาการบริหารจัดการภายในคอกสัตว์ 
  ประธานได้เชิญให้รองศาสตราจารย์สรรเพชญ อังกิตติตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 
มาให้ข้อมูลที่ประชุมเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการภายในคอกสัตว์ โดยเฉพาะการจัดซื้ออาหารสัตว์ที่ใช้งบประมาณใน10 

โครงการเกือบทั้งหมดแล้ว ทั้งๆที่ระยะเวลาผ่านไปเพียงครึ่งปีงบประมาณ ซึ่งพบว่าค่าใช้จ่ายส่วนมากเป็นค่าอาหารสัตว์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน จึงได้ให้ข้อมูลว่าจากที่ตนเป็นอาจารย์ผู้สอนที่ได้ใช้สัตว์ (โค) ในการเรียนการสอน 
สังเกตเห็นว่าโคในโรงเรือนมีสภาพผอม มีอาการป่วยและตายอย่างต่อเนื่อง ตนจึงได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้ตนบริหารจัดการปัญหาภายในคอกสัตว์ ในเบื้องต้นพบว่าโคขาดสารอาหาร และอาหารโคที่
มีอยู่ขาดการบริหารจัดการ จึงทำให้หมดอายุ มีกลิ่นหืน หลังจากที่ตนเข้าไปบริหารจัดการโรงเรือนในช่วงเดือนพฤศจิกายน 15 

2566 ต้องมีการฟ้ืนสภาพโคให้สมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ว จึงมกีารซื้ออาหารโค อาหารข้นเพ่ิมเติมจากปกติ เปน็ผลใหโ้คมี
สภาพสมบูรณ์ข้ึน ไม่มีอาการป่วยหรือตาย เมื่อโคแข็งแรงขึ้นแล้ว จึงไดล้ดการจัดซ้ืออาหารโคให้เหลือในปริมาณที่เหมาะสม
และประหยัด ในส่วนของการจัดซื้ออาหารสัตว์ที่เต็มวงเงินงบประมาณโครงการแล้วนั้น หากฝ่ายแผนสามารถจำแนก
ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายประเภทใดบ้าง และในปีที่ผ่านมามีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เท่าใด เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบต่อไป 
  ในการนี้ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษารับว่าจะนำข้อมูลงบประมาณที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20 

อรัญ จันทร์ลุนต้องการเปรียบเทียบ มานำเสนอที่ประชุมในคราวประชุมครั้งถัดไป 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 5.6 การจัดตั้งศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ 
  ประธานให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริหารคณะ25 

ได้มีแนวคิดในการการจัดตั้งศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ โดยรวมห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์  
ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยคลินิกทางสัตวแพทย์ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ จัดตั้งเป็นศูนย์วินิจฉัย 
และชันสูตรโรคสัตว์ของคณะ และจากการศึกษารูปแบบของสถาบันต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็มีศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ที่ให้บริการ
การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการเช่นเดียวกัน โดยจะทาบทามอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้อำนวยการทำหน้าทีใ่น30 

การบริหารจัดการศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน มีความเห็นว่าควรจะรวมห้องปฏิบัติการทั้งหมดให้มาอยู่ในศูนย์
วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ เพ่ือจะได้บริหารจัดการครอบคลุมในทุกด้าน ซึ่งประธานได้รับข้อมูลไว้ และเห็นว่าการ



- 15 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งท่ี 3/2567 เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 

บริหารจัดการจะทำในลักษณะห้องปฏิบัติการกลาง หรือ Central Lab. ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าจะได้ให้ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายสนับสนุนวิชาการมานำเสนอในที่ประชุมต่อไป 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 18.30 น. 5 

 
 
       (นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม) 
           กรรมการและเลขานุการ 
        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 10 
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